
Góðan dag. 
 
Íbúasamtök Stöðvarfjarðar sóttu um framkvæmdaleyfi til að gera göngustíg meðfram 
sjávarsíðunni útaf fótboltavellinum á Stöðvarfirði. Þetta er verkefni sem við erum í á vegum 
Brothættra byggða. 
Við sóttum um þetta leyfi á nafni undirritaðs, Bjarni Stefán Vilhjálmsson. 
Í klaufaskap mínum þá gleymdist að ræða það hvort sveitarfélagið myndi styrkja okkur um 
kostnaðinn við framkvæmdaleyfið. 
Er er formlega óskað eftir styrk frá Fjarðabyggð vegna framkvæmdaleyfisins, tilvísun nr. 
Tilvísun 2302030/13.0. 
Við óskum eftir að Fjarðabyggð styrki okkur á þeim grundvelli að við fengum ekki nema 
400.000 króna styrk til framkvæmdarinnar og hefðum helst viljað geta nýtt það allt í 
göngustíginn. 
 
Takk fyrir. 
Fyrir hönd Íbúsamtaka Stöðvarfjarðar. 
Bjarni Stefán Vilhjálmsson 
 


